
   

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) 

 
 
 

วันที่  15 สิงหาคม  พ.ศ.2567  
เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  
อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลบา้นผ้ึง 
สมัยสามัญ  สมยัที่ 3 ประจำป ีพ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) 

วันที่  15 สิงหาคม พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง อ.เมือง จ.นครพนม 

----------------------------------------- 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง คร้ังที่ผ่านมา 

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2               
ประจำปี พ.ศ.2567  (ครั้งท่ี 1)  เมื่อวันท่ี  30 กรกฎาคม  พ.ศ.2567 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
3.1  เรื่อง การพิจารณา ญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ.2568 ท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา รวมงบประมาณ 107,851,000 บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ด
ล้านแปดแสนหา้หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยพิจารณาเป็น 3 วาระ 

 วาระที่ 1  (ข้ันรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ) 
3.2  เรื่อง การพิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  จำนวนไม่เกิน             

7 คน  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 
 

เม่ือผ่านวาระที่ 3.2 แล้วพักการประชุมและนัดประชุมต่อในภาคบ่าย เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

3.3  เรื่อง การพิจารณา ปรึกษากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ว่าจะเริ่มต้ังแต่เมื่อใดและส้ินสุด
เมื่อใดโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 

3.4 เรื่องฝ่ายบริหารขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดในโครงการขอจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง             
ได้เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2566 และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนมได้เห็นชอบตกลงให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 4 แล้ว จำนวน 1 โครงการ 



 
 
 

จากเดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านผ้ึง หมู่ 2  งบประมาณ  300,000 
บาท  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายท่ี 1  ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายท่ี 2  ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายท่ี 3  ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายท่ี 1  ขนาด กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายท่ี 2  ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายท่ี 3  ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 63.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 (คร้ังที่ 1 ) 

วันที่  15 สิงหาคม พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ผู้มาประชุม 
1. นายฟ้าใหม่  จันทร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายอะจิระ  จันทาพรม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายวรพล  ลีเวียง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 1 
4. นายทองเรียน  ฝ่ายเพี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
5. นายนาดี  บัวมุล   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3 
6. นายชาญชัย  อุดหนุน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 4 
7. นายประดิษ  ศรีช่ืน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 5 
8. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 7 
9. นายคำพันธ์  สาลีเพ็ง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 8 
10.นายธีระศักดิ ์  วงศ์อะคะ  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 9 
11.นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 10 
12.นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 11 
13.นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 12 
14.นายปานี  เคนแก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 13 
15.นายเต็ม  นิสาวัน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 14 
16.นายเชิดชัย     มั่นที   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 15 
17.นายพงษ์พฒัน์   อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 16 
18.นายวิชัย  ยาริพันธ ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 18 
19.นายผิน  รัตนมงคล  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 19 
20.นายบุญเทียน  พรมสอน  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 20 
21.น.ส.นงลักษณ์  ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 21 
22.นายถาวร  บัวสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 22 
23.นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 23 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายสมสี แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายทองเย็น สุทธะมา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
4. นายศรราม นาบุญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
5. นายประพันธ ์ เพิ่มพูล   ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.บ้านผ้ึง 
6. นางสาววิราศิณี  ปัชชน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
7. นางสุจิตรา จ่ิมอาสา   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
8. ว่าท่ี ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
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เริ่มประชุมเวลา 10.15  น 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ประธาน             
ท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานสภาฯ  จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องการอนญุาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง               
สมัยสามัญสมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ท่ีทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง          
ได้ขออนุญาตนายอำเภอเมืองนครพนม  ขยายเวลาการประชุมออกไปอีก 15 วัน 
ต้ังแต่วันท่ี 16 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2567 เนื่องจากในรายละเอียดโครงการแผนงาน
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอมา มีจำนวนมาก ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันในสมัยประชุมสภา
สามัญสมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2567 วันท่ี 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2567  โดยนายอำเภอ
เมืองนครพนม  ได้อนญุาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผ้ึง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ออกไปอีก 15 วัน ต้ังแต่วันท่ี 16-
30 สิงหาคม พ.ศ.2567 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  1.2  เรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ขอให้ทางงาน
สวัสดิการสังคมช้ีแจง 

ว่าท่ี ร.ต.ยศธศักด์ิ จิรปิตุพงค์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและสมาชิก อบต.ทุกท่าน   ผมขอช้ีแจงเรื่อง 
นักสังคมสงเคราะห์ฯ ทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  

ท่ีต้ังไว้  400,000 บาท ให้ทราบ  เดิมท่ีเรากำหนดทุนการศึกษาไว้  210 ทุน  
ประกอบด้วย  ทุนระดับ ปริญญาตรี 10 ทุนๆละ ไม่เกิน 10,000 บาท   
ระดับ ปวส. 10 ทุนๆละไม่เกิน  2,500 บาท 
ระดับ ปวช. และ ระดับ ม.ปลาย  50 ทุนๆละไม่เกิน 2,500 บาท  
ระดับ ม.ต้น  50 ทุนๆละไม่เกิน  1,500 บาท 
ระดับ ประถมศึกษา  100 ทุนๆละไม่เกิน  1,000 บาท 
หลังจากท่ี อบต.ได้ประกาศไปมีลูกหลานชาวตำบลบ้านผ้ึง  ได้ยื่นขอรับการช่วยเหลือ
ทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก ถึง 781 คน ซึ่งเกินจำนวนคนในโควตาท่ีกำหนดไว้มาก  
ทางอนุกรรมการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ยากจนได้พิจารณาแล้วเห็นควรจะกระจายความช่วยเหลือนักศึกษาและนักศึกษาและ 
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นักเรียนให้ได้รับท่ัวถึงโดยปรับลดจำนวนเงินลงแต่เพิ่มจำนวนทุนให้มากขึ้น  โดยในระดับ
ปริญญา เพิ่มเป็น 19 ทุนๆละไม่เกิน 3,000 บาท ระดับ ปวส. 12 ทุนๆละไม่เกิน 2,000 
บาท  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 163 ทุนๆละไม่เกิน 500 บาท  ระดับมัธยมต้น 255 ทุนๆ
ละไม่เกิน 400 บาท ระดับประถมศึกษา 332 ทุนๆละไม่เกิน 400 บาท  รวมเป็นเงิน
ท้ังส้ิน 397,300 บาท จึงขอแจ้งให้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้
ลูกหลานนักเรียน นักศึกษาในหมู่บ้านได้รับทราบถึงเหตุผลท่ีทุนการศึกษาในปี พ.ศ.2567 
ได้น้อยกว่าในปีท่ีแล้ว  โดยจะมีประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บ้าน
ผ้ึง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน ใน
สัปดาห์หน้า เมื่อเห็นชอบแล้ว จะได้มอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานใน
ตำบลบ้านผ้ึงต่อไป 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

(การประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจำปี  พ.ศ.2567  ครั้งท่ี 1   
เมื่อวันท่ี  30 กรกฎาคม พ.ศ.2567) 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลงในรายงานการประชุมสภา อบต. ครั้งท่ี

แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองท่ีเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา  
3.1  เรื่องพิจารณาญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2568 ท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา  รวมงบประมาณ  107,851,000 บาท  โดยพิจารณา
เป็น 3 วาระ 

วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ 
ขอให้ท่านนายกได้ช้ีแจง 

นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  บัดนี้ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่น 
นายก อบต.  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2568 ให้ทราบดังต่อไปนี้ 
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  (อ่านละเอียดคำแถลงงบประมาณ สถานการณ์คลัง  การบริหารงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ให้ท่ีประชุมทราบ) 
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- ส่วนในรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

จะให้ปลัดเป็นผู้นำเสนอและช้ีแจง 
นายประพันธ์ เพิ่มพูล - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอช้ีแจงให้ทราบถึง 
ปลัด อบต.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวนเงิน 107,851,000 บาท  

เป็นงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล  คือ รายจ่ายเท่ากับรายรับ  โดยแยกเป็น 4 ด้าน               
12 แผนงาน 
1. ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   26,241,940  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน      993,000  บาท 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา    23,170,010  บาท 
แผนงานสาธารณสุข      9,471,050  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์     1,335,600  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน     2,900,000  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    1,733,200  บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   1,528,000  บาท 

3. ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    9,950,800  บาท 
แผนงานการเกษตร         694,500  บาท 
แผนงานการพาณิชย์           20,000  บาท  
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4. ด้านการดำเนินงาน 
แผนงานงบกลาง    29,812,900  บาท 

   รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน  107,851,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 (อ่านรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ให้ท่ีประชุมทราบ) 
 
 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หรือไม่ 
ท่ีประชุม  -  ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาฯ  -  ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2568  ในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ ขอให้
ยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ 22 เสียง 
ประธานสภาฯ 3.2 เร่ืองการพิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  จำนวน 

ไม่เกิน  7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือได้ 

นายชาญชัย อุดหนุน -  เรียนท่านประธานสภา  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คนครับ 
ส.อบต.ม.4 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม  -  ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนออีก 
ประธานสภาฯ  -  ท่ีประชุมเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือ

ผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายชาญชัย อุดหนุน -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอ นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์  
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 1. นายสมจิตร วังคะฮาต   ส.อบต.หมู่ท่ี 11 
   2.  นายบุญมา  ร่อนดี     ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
นายวิชัย ยาริพันธ์ -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอ นายถาวร บัวสุวรรณ์ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 18 สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 22 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 1. นายชาญชัย  อุดหนุน    ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
   2.  นายบุญเทียน  พรมสอน    ส.อบต.หมู่ท่ี 20 
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นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอนายชาญชัย อุดหนุน  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 1. นายวิชัย  ยาริพันธ์    ส.อบต.หมู่ท่ี 18 
   2.  นายผิน  รัตนมงคล     ส.อบต.หมู่ท่ี 19 
นายถาวร  บัวสุวรรณ์ -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอนายวิชัย  ยาริพันธ์  
ส.อบต.หมู่ท่ี 22 สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 18  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 1. นายเชิดชัย  มั่นที    ส.อบต.หมู่ท่ี 15 
   2.  นายพงษ์พัฒน์  อินแสงแวง    ส.อบต.หมู่ท่ี 16 
นายนาดี บัวมุล -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอ นายทองเรียน ฝ่ายเพีย 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 1. นายธีระศักดิ์  วงค์อะคะ ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
   2.  นายเชิดชัย  มั่นที     ส.อบต.หมู่ท่ี 15 
นายธีระศักดิ์ วงค์อะคะ -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอ นายประดิษ  ศรีช่ืน 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 1. นายชาญชัย  อุดหนุน  ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
   2.  น.ส.นงลักษณ์  ฝอยทอง    ส.อบต.หมู่ท่ี 21 
นายประดิษ  ศรีช่ืน -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอ นายบุญมา  ร่อนดี 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 12  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 1. นายคำพันธ์  สาลีเพ็ง  ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
   2.  นายถาวร  บัวสุวรรณ์    ส.อบต.หมู่ท่ี 22 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม -  ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนอช่ืออีก สรุปได้รายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน 

ดังนี ้
1. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 10 
2. นายถาวร  บัวสุวรรณ์   สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 22 
3. นายชาญชัย  อุดหนุน   สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4 
4. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 18 
5. นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2 
6. นายประดิษ  ศรีช่ืน   สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 5 
7. นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 12 
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ประธานสภาฯ  -  ขอพักการประชุม  นัดประชุมต่อในเวลา  13.30  น. 
 
พักการประชุม  เวลา 12.20 น. 

 

 

 
  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 (คร้ังที่ 1 ) 
วันที่  15 สิงหาคม พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

เริ่มประชุมต่อ เวลา 13.45 น.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  มาประชุม จำนวน 23 คน 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
3.3  เรื่อง การพิจารณา ปรึกษากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ว่าจะเริ่มต้ังแต่เมื่อใดและส้ินสุด
เมื่อใดโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน
การพิจารณาวาระท่ีสองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ผมเห็น
ควรจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติได้ต้ังแต่วันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2567 
ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. รวมเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง โดยให้ใช้ห้องทำงานของ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  เป็นท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม ่

ท่ีประชุม  -  ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนอความเห็น 
ประธานสภาฯ  -  สรุปกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี 16-18 สิงหาคม พ.ศ.2567              

ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น ท่ีห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง สมาชิก 
อบต.ท่านใดท่ีประสงค์จะยื่นเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ให้เสนอได้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวันและเวลาท่ีกำหนด 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ 3.4 ฝ่ายบริหารขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดในโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 1 โครงการท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ผ้ึงเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2566 และผู้ว่าราชการจังหวัด 

  นครพนม เห็นชอบตกลงให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
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 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 4 แล้ว) ดังต่อไปนี ้
 - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 งบประมาณ 300,400 บาท 
  จากเดิม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 สายท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 

30 เมตร  
สายท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
สายท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 ถึง 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 

 ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 สายท่ี 1 กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 42 เมตร  
สายท่ี 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร  
สายท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 63.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 ถึง 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 460 
ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร  
รวมท้ัง 3 สาย มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 
ขอให้ท่านนายกช่วยชี้แจง 

นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน 
นายก อบต.  ผมขอช้ีแจงเหตุท่ีขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดในโครกงาร ได้แก่ โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 งบประมาณ 300,000 บาท ขนาดความกว้าง 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร  
สายท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
สายท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 ถึง 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 
เปล่ียนเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2  
สายท่ี 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 42 เมตร  
สายท่ี 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร  
สายท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 63.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 ถึง 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 460 
ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร  
รวมทั้ง 3 สาย มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 
 เนื่องจากเนื่องสภาพพื้นท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับในช่วงท่ีมีการประชาคม 
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หมู่บ้านและทำการสำรวจพื้นท่ี บุคคลท่ีช้ีแนวเขตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน จึงทำให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคล่ือน เป็นเหตุให้การสำรวจในครั้งแรกเกิดความผิดพลาด 
แต่เส้นทางใหม่มีความจำเป็นและมีประชาชนใช้มาก 
ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาดำเนินการ
แล้ว จึงต้องเปล่ียนเส้นทางใหม ่

ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทางฝ่ายบริหารแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด         
ในโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 ได้ ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  22 เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรหรือไม ่

นายศรราม นาบุญ -  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้ 16 สิงหาคม 2567 ผมได้นัดนายก อบต.กุรุคุ  
เลขานุการนายก อบต. กำนันตำบลกุรุคุ ผู้ใหญ่บ้านนาป่ง และผู้ใหญ่บ้านวังกระแส ท้ัง 3 หมู่บ้าน มาประชุม 

เรื่องแนวเขตตำบลบ้านผ้ึงกับตำบลกุรุคุ  เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวเขตท่ีชัดเจน ขอให้ท่าน
สมาชิก อบต.บ้านวังกระแสท้ัง 3 หมู่บ้านได้มาร่วมประชุมด้วยและเรื่องการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ ซึ่งขณะนี้
ได้เริ่มดำเนินการแล้วที่บ้านผ้ึงก่อน ส่วนหมู่อื่นก็จะเริ่มทยอยซ่อมแซมให้ เนื่องจากฝนตก
บ่อย อาจจะล่าช้าไปบ้างขอให้อดทน ขอให้ท่านสมาชิกช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจด้วย 

นายวิชัย ยาริพันธ์ -  เรียนท่านประธานสภา ผมขอแจ้งฝากไปทางฝ่ายบริหารให้ทราบ ว่าทางหมู่ 18  
ส.อบต.หมู่ 18 ก็เตรียมพื้นท่ีท่ีจะให้ซ่อมแซมไว้แล้ว ก็ขอให้เร่งไปดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วย 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอแจ้ง เรื่องสถานะการเงิน ปี 

2567 ยังไม่นิง่ถ้ามีงบประมาณเข้ามาผมก็จะเร่งดำเนินการให้ทัน  เหลือเวลาอีกประมาณ
เดือนครึ่ง ขณะนี้มีงบประมาณเข้ามาประมาณ 88 ล้านบาท เงินยังเข้ามาน้อยอยู่ เงินท่ี
เข้ามาก็ต้องเอาไปจ่ายด้านการศึกษา เงินเดือน ค่าจ้างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหาร
กลางวันโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการฝ่าย
ประจำก่อน เงินเพิ่มวิทยฐานะครู ปี 2566 กรมไม่จัดสรรให้ อบต.ก็ต้องใช้งบ อบต.จ่าย
เองอีก 140,000 บาท  ขอให้ท่านสมาชิกเข้าใจ 

นายชาญชัย อุดหนุน -  ผมขอขอบคุณผู้บริหารท่ีหางบประมาณมาซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและเปล่ียนโถสุขภัณฑ์ 
ส.อบต.หมู่ 4 ให้ผู้สูงอายุ 
นายวิชัย ยาริพันธ์ -  ผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 18 เมื่อไรจะได้ดำเนินการ  
ส.อบต.หมู่ 18   
นายสมสี แปทา -  ผมขอช้ีแจง สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 18  เรื่องขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน การประมาณ 
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รองนายก อบต. ราคาและการดำเนินการก่อสร้างทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมจะเป็นผู้มา
ดำเนินการ อบต.ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ การไฟฟ้าจะแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้ อบต. ทาง อบต.
จึงจะเบิกงบประมาณให้การไฟฟ้า ขณะนี้ทางการไฟฟ้าได้มาดูแล้ว แต่ยังไม่แจ้งค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้ามาให้ อบต. 

นายประดิษ ศรีช่ืน -  ผมขอขอบคุณทางผู้บริหารท่ีให้ความสำคัญกับปัญหาชาวบ้านท่ีถูกไฟไหม้บ้านท่ีจะ 
ส.อบต.หมู่ 5 ช่วยเหลือชาวบ้านท่ีไฟไหม้บ้าน 
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ -  ผมขอขอบคุณทางผู้บริหารท่ีจัดสรรงบประมาณด้านทุนการศึกษาและงบประมาณ 
ส.อบต.หมู่ 10 ในการก่อสร้างศาลาพักท่ีป่าช้า หมู่ 10 
นายวรพล ลีเวียง -  ผมขอขอบคุณทางผู้บริหารท่ีให้กองช่างไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำท่ีหมู่ 1 ทางบ้าน 
ส.อบต.หมู่ 1 ท่ีถูกไฟไหม ้
 
นายธีระศักดิ์ วงค์อะคะ -  ผมขอให้ทางผู้บริหารให้กองช่างซ่อมไฟฟ้ารายทาง หมู่ท่ี 9 ด้วยครับ ช่วงนี้ฝน 
ส.อบต.หมู่ 9 หยุดตกแล้ว  แจ้งมาเป็นเดือนแล้ว 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ -  ผมขอแจ้งเรื่องโครงการเงินกู้ท่ีจะนำมาพัฒนาตำบล ของธนาคารออมสินในโครงการ 
นายก อบต. กองทุนพัฒนาเมือง เขาจะให้เฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีถาวร เช่น ถนนคอนกรีต 

ฝายคอนกรีต ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ครุภัณฑ์  เช่น รถ อาคารคอนกรีต ถ้า
เป็นโครงการลูกรัง เช่น ก่อสร้างถนนลูกรัง ขุดลอกลำห้วย พวกนี้จะขอเงินกู้ไมไ่ด้ ขอให้
ท่านสมาชิกได้รับทราบและเข้าใจ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มขีอนัดประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง อีกครั้ง
ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2567  เวลา 10.00 น.  ท่ีห้องประชุม อบต.บ้านผ้ึง เพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   
ในวาระที่ 2 วาระแปรญัตติ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 14.50  น. 

  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   
           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
(ลงช่ือ)       ฟ้าใหม่  จันทร 

            ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



-14- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว   
เมื่อวันท่ี         สิงหาคม 2567  ปรากฏข้อความตามท่ีประชุม   จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ประธานกรรมการ 
(นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

 
(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 

   (นายสมร  มาดา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 

(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
(นายถาวร  บัวสุวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22 

 
  มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2567 แล้ว 
  เมื่อวันท่ี   15 สิงหาคม  พ.ศ.2567 
 
 
 

(ลงช่ือ)          ฟ้าใหม่  จันทร 
               ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


